



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 23-9-2018

Chúa nhật 25 Thường niên

Phục vụ mọi người

LỜI CHỨA: Mc 9, 30-37

Hôm ấy, Đức Giêsu và các môn đệ ra khỏi đó, đi bằng qua miền Galilê. Nhưng Đức Giêsu không muốn có ai biết, vì Người đang dạy các môn đệ rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và Người bị giết chết, rồi sau ba ngày Người sẽ sống lại”. Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người.

Sau đó, Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Caphácnaum. Khi về tới nhà, Đức Giêsu hỏi các ông: “Đọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy?” Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Rồi Đức Giêsu ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người”.

Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy”.

SUY NIỆM

Các kỷ lục thế giới cứ được nâng cao hoài, vì ai cũng muốn phá kỷ lục để được đứng nhất: chạy nhanh nhất, nhảy cao nhất, ném

(xem tiếp trang 2)

**Công bố danh sách tham dự viên
Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ**



Danh sách 409 tham dự viên Thượng Hội đồng Giám mục thế giới kỳ thứ 15 về giới trẻ đã được công bố hôm 15-9-2018, trong đó có 3 người Việt Nam.

Thượng Hội đồng Giám mục thế giới này sẽ tiến hành tại Vatican từ ngày 3 đến 28-10 tới đây với chủ đề “*Người trẻ, đức tin, và sự phân định ơn gọi*”.

Thành phần tham dự

Đứng đầu danh sách là Đức Thánh Cha Phanxicô trong tư cách là Chủ tịch. Tiếp đến là Đức hồng y Tổng thư ký Lorenzo Baldisseri, người Italia.

Đức Thánh Cha bổ nhiệm 4 vị hồng y làm Chủ tịch thừa ủy đến thuộc 4 châu lục, thay ngài chủ tọa các phiên họp khoáng đại. Đó là Đức hồng y Sako, Thượng Phụ Giáo chủ Công giáo Candel ở Iraq; Đức hồng y Tsarahazana người Madagascar; Đức hồng y Charles Maung Bo, người Myanmar; và Đức hồng y Rabat người Papua Tân Guinea, thuộc Châu Úc.

(xem tiếp trang 4)

**Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski
thăm Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội**



Lúc 18g20 ngày 13-9-2018, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski - Đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam đã đến thăm và có buổi gặp gỡ thân tình với Đức cha Giám đốc, quý cha trong Ban Giám đốc và Chủng sinh khoa Thần học - Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội.

Trong buổi gặp gỡ, Đức Tổng Giám mục bày tỏ niềm hạnh phúc vì được đến thăm Đại chủng viện. Ngài nêu lên hình mẫu và năm khía cạnh của đời sống linh mục, đồng thời dựa trên những kinh nghiệm cá nhân, ngài đưa các phương thế mà người Chủng sinh cần thực hành để trở thành linh mục mà Chúa và Giáo hội mong đợi.

1. Cầu nguyện để sống mật thiết với Chúa Giêsu: Để có đời sống cầu nguyện người chủng sinh phải tham

gia vào việc cử hành các bí tích, các Giờ Kinh phụng vụ; thiết lập và thực hành việc cầu nguyện riêng hàng ngày; ứng dụng kiến thức của các môn học vào đời sống thiêng liêng; tập cho mình thói quen hồi tâm, sống tĩnh lặng; tập khả năng diễn giải, chia sẻ Kinh Thánh qua các buổi linh thao, tĩnh tâm; chuyên chăm cử hành bí tích hòa giải và gặp gỡ cha linh hướng; Tập các thói quen đạo đức để gắn bó đời sống mình với Đức Kitô.

2. Độc thân giúp trung thành với Chúa và Hội Thánh và giúp ta có được tự do để thực hiện sứ vụ. Ngài đưa ra những việc thực hành để sống tốt đời sống độc thân: sống trách nhiệm; thực hành giáo huấn của Giáo hội; áp dụng những kiến thức đã học để sống trưởng thành trong mối tương quan với người khác; thực hành việc tương quan hỗ tương với mọi người trong xã hội không loại trừ ai; tập kiểm chế và giữ quân bình trong tương quan với những người mình quý mến hơn; tránh dịp tội, tránh những biểu lộ cảm xúc dễ gây hiểu lầm, tránh những phương tiện kích thích

(xem tiếp trang 3)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

xa nhất... Các đĩa nhạc chỉ muốn nằm mãi trong top-ten, Các cuốn sách chỉ muốn là sách bán chạy nhất. Đẹp nhất, giỏi nhất, giàu nhất, thế lực nhất... Cuộc sống quả là một cuộc tranh đua không ngừng. Các nhà tâm lý học coi những tranh đua đó là cần thiết để hình thành nhân cách. Các nhà xã hội học coi những tranh đua đó là cần thiết cho sự tiến bộ của xã hội. Tiếc thay, lắm khi người ta đã dùng bao mưu mô để đạt được và giữ được vị trí hàng đầu. Đoping trong thể thao chỉ là một thí dụ nhỏ.

Ngay trong Nhóm Mười Hai cũng có tranh chấp. Sau khi Đức Giêsu loan báo con đường hẹp của khổ đau, các môn đệ vẫn chưa ra khỏi được con đường của mình. Đang lúc đi đường mà các ông cũng cãi nhau xem ai là người lớn nhất trong nhóm. Đức Giêsu tế nhị đợi về tới nhà mới hỏi như thể Ngài không biết rõ đầu đuôi. Các môn đệ làm thinh không trả lời. Đức Giêsu tôn trọng khoảnh khắc lặng lẽ cần thiết ấy để mỗi người trở về với bao thèm khát của lòng mình, đối diện với bao tham vọng đang sôi sục. Đức Giêsu ngồi xuống thư thái như một vị thầy. Ngài chẳng nặng lời với các nhà lãnh đạo Hội Thánh tương lai. Ngài dạy cho họ con đường trở nên lớn lao thực sự: *“Nếu ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người đứng cuối mọi người và phục vụ mọi người”*.

Đức Giêsu đưa ra một cuộc cách mạng về quan điểm. Người lớn nhất, người đứng đầu không phải là người dùng quyền để lãnh đạo chỉ huy từ trên cao, nhưng là người đến trước mọi người và về sau mọi người, để phục vụ. Khi phục vụ vô vị lợi, tôi được thực sự lớn lên trước mặt Thiên Chúa, trước mặt anh em. Người lớn nhất là người phục vụ hết mình nhất. Chức vụ, chức vị, chức tước, chức quyền đều không phải là điều xấu, nếu chúng được dùng như phương tiện để phục vụ.

Nếu người đứng đầu lại phải sống như người đứng cuối, thì còn ai muốn đứng đầu nữa không? Thế giới hôm nay rất cần những người muốn đứng đầu theo kiểu Đức

(xem tiếp trang 3)

Học viện Công giáo Việt Nam khai giảng năm học 2018-2019

“Học viện Công giáo Việt Nam là một con tàu được định hướng rõ rệt và mang chở niềm hy vọng của mọi thành phần dân Chúa Việt Nam, luôn tự tin vượt qua bao thử thách chông gai”: đó là lời nhận định của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh trong lễ khai giảng năm học 2018-2019 của Học viện Công giáo Việt Nam (HVCGVN), được cử hành lúc 9g00 ngày 14.9.2018, tại hội trường GB Phạm Minh Mẫn thuộc Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.



Khai giảng năm học 2018-2019

Hiện diện trong lễ khai giảng có Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch HĐGMVN kiêm Chủ tịch Hội đồng HVCGVN; Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục GP Xuân Lộc, Viện trưởng HVCGVN. Đến tham dự còn có quý Bê trên các dòng tu, quý tu sĩ, giảng viên và sinh viên các khóa.

Sau giây phút thánh hoá đầu giờ do cha giáo Giuse Ngô Ngọc Khanh, dòng Phanxicô hướng dẫn, là bài phát biểu khai mạc của Đức TGM Giuse. Ngài cho biết đây là lần thứ 3, HVCGVN tổ chức lễ khai giảng, và 3 lần khai giảng ấy đã được tổ chức ở 3 nơi khác nhau. Điều đó cho thấy HVCGVN còn nhiều khó khăn, nhưng dưới sự hướng dẫn và cố gắng không mệt mỏi của Đức cha Viện trưởng và các cộng sự viên thì: “HVCGVN là một con tàu được định hướng rõ rệt và mang chở niềm hy vọng của mọi thành phần dân Chúa Việt Nam, luôn tự tin vượt qua bao thử thách chông gai”. Rồi ngài ôn lại chặng đường gian khổ mà HVCGVN đã trải qua. Chặng đường ấy cũng được vinh dự mang dáng dấp chặng đường thánh giá của Chúa Giêsu. Đó cũng là một trong những lý do mà HVCGVN đã chọn lễ Suy Tôn Thánh Giá làm bốn mạng và cử hành lễ khai giảng hằng năm. Nếu chặng đường thánh giá đã không kết

thúc nơi cái chết treo trên thập giá của Giêsu, nhưng được mở ra bằng chính sự phục sinh của Chúa Giêsu thì HVCGVN cũng sẽ tiếp tục con đường thánh giá của mình, nhưng sẽ tiến về vinh quang phục sinh như ước mơ của nhiều người.

Đức TGM Giuse cũng mời gọi cộng đoàn tưởng nhớ đến Đức cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc, người đã từng dành nhiều tâm huyết trong việc xây dựng HVCGVN. Đại diện HĐGMVN, ngài cảm ơn tất cả các thành phần dân Chúa ở nhiều nơi đã cùng tham gia, cộng tác trong việc xây dựng HVCGVN; đồng thời cũng có lời chúc mừng bốn mạng và lễ khai giảng của HVCGVN.

Sau phần phát biểu khai mạc, cả cộng đoàn được thưởng thức vũ điệu “Đưa con đi”, do lớp Cử nhân Thần học khóa 2 phụ trách.

Ngay sau đó, Đức cha Viện trưởng HVCGVN Giuse Đinh Đức Đạo đã tuyên bố khai giảng năm học 2018-2019. Cha phụ tá Viện trưởng, Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J., đã gióng lên hồi trống khai giảng rộn rã, báo hiệu một năm học mới được bắt đầu.

Thánh lễ khai giảng

Thánh lễ Suy tôn Thánh Giá, được cử hành trọng thể lúc 10g00, do Đức TGM Giuse chủ tế. Chia sẻ bài Tin Mừng, ĐGM Viện trưởng khai triển “sự khôn ngoan tột đỉnh của thánh giá”; và tình yêu thánh giá của Chúa Giêsu có khả năng hóa giải được tất cả thù hận, bạo lực. Đặc biệt, ngài khơi gợi hai đặc tính tình yêu của Chúa Giêsu trên thánh giá:

– Tình yêu thánh giá êm đềm như một dòng nước, luôn tuôn chảy không ngừng nghỉ qua bao thế hệ, đến khắp mọi nơi và mọi người trên toàn thế giới.

– Tình yêu thánh giá là “tình yêu vô ích” nhưng không vô ích vì đã để lại cho lịch sử nhân loại một tình yêu vĩ đại của chính Thiên Chúa dành cho con người.

Kết thúc bài giảng, Đức cha Viện trưởng mời gọi cộng đoàn phụng vụ: “Trong hành trình tu luyện, học hỏi, nghiên cứu, chúng ta cần phải được thấm nhuần bởi thứ tình yêu êm

(xem tiếp trang 3)

Phát biểu của Ngoại trưởng Tòa Thánh về vũ khí hạt nhân

VATICAN – Tòa Thánh tái kêu gọi hoàn toàn cấm vũ khí hạt nhân, chống vứt bỏ đồ phế thải có phóng xạ trong thiên nhiên, và dừng lơ là với những ưu tiên thực sự của nhân loại đang đau khổ.

Lập trường trên đây đã được Đức Tổng Giám mục (TGM) Paul Gallagher, ngoại trưởng Tòa Thánh, trình bày hôm 17.9.2018 tại Hội nghị quốc tế lần thứ 62 của Liên Hiệp Quốc về năng lượng hạt nhân, gọi tắt là AIEA, nhóm tại Vienne, thủ đô Áo.

Ca ngợi nỗ lực của Aiea đối với Iran và Bắc Hàn

Đức TGM Gallagher ca ngợi nỗ lực của Tổ chức quốc tế này đối với Iran, qua các hoạt động theo dõi, mang lại một yếu tố không thể thiếu được để kiểm chứng xem tất cả các chất hiệu hạt nhân có được Iran dùng vào những mục tiêu hòa bình hay không. Cũng vậy, Ngoại trưởng Tòa Thánh nhấn mạnh sự cần thiết phải đối thoại với Bắc Hàn về chương trình hạt nhân, vốn là điều đe dọa sự toàn vẹn của kế hoạch không để cho vũ khí hạt nhân lan tràn. Tuy nhiên, Đức TGM xác quyết rằng không có một giải pháp quân sự cho những đe dọa từ phía Bắc Hàn.

Chống vứt bỏ các chất liệu phóng xạ trong môi trường

Đức TGM Gallagher nhận xét rằng



nhiều nước trên thế giới mong muốn có sự nghiêm cấm hoàn toàn các vụ thử nghiệm hạt nhân. Những thử nghiệm này thường kèm theo việc trực tiếp vứt bỏ các chất liệu có phóng xạ trong môi trường, tạo nên sự chông chênh ở mức độ cao nhất các phóng xạ do con người tạo nên đối với dân chúng và môi trường thiên nhiên trên thế giới. Vì thế, Đức Tổng nói: “Chúng tôi xác quyết rằng các vũ khí hạt nhân là những vũ khí tàn sát tập thể và phá hoại môi trường”.

Leo thang vũ khí đe dọa các ưu tiên của nhân loại

Trong bài tham luận, Đức TGM ngoại trưởng Tòa Thánh cũng tố giác sự leo thang hạt nhân làm gia tăng nghèo đói tại nhiều nước, như ĐTC Phanxicô đã nhận xét: “sự chạy đua vũ trang, không những các vũ khí hạt nhân, nhưng cả chương trình tân trang các vũ khí khác, là những khoản chi tiêu lớn đối với các nước,

(xem tiếp trang 4)

Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski thăm Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội

sự ham muốn của mình.

3. Vâng phục để biết từ bỏ hy sinh bản thân mình cho một mục đích to lớn hơn. Tập vâng phục bằng cách tin tưởng vào các giá trị Tin Mừng và giáo huấn của Giáo Hội; tôn trọng nội quy, bề trên và anh em; tập vâng phục quyền bính của Giám mục giáo phận, bề trên, cha giám đốc ơn gọi; vâng phục không chỉ bằng lời nhưng phải bằng hành động cụ thể.

4. Sống đơn giản: tập từ bỏ bằng cách thực hành không lệ thuộc vào tiền của vật chất; rao giảng về một Đức Giêsu nghèo khó một cách thuyết phục, chúng ta phải làm chứng bằng chính đời sống đơn giản, khó nghèo của mình.

5. Công bằng xã hội: biết quan tâm đến môi trường sống. Thực tập việc chăm sóc thiên nhiên và môi trường theo hướng dẫn của Thông điệp *Laudato Si'*.

Kết thúc buổi gặp gỡ, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Đức cha Giám đốc, quý cha trong Ban Giám đốc và anh em chủng sinh cùng chung vui trong bữa cơm thân mật tại nhà cơm Đại chủng viện.

Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski sinh ngày 02-02-1963 tại Ba Lan, thụ phong Linh mục ngày 27-5-1989. Ngày 25-3-2014, ngài được đặt làm TGM hiệu tòa Africa và làm Sứ thần Tòa Thánh tại Zimbabwe. Ngày 21-5-2018 vừa qua, ngài được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa Thánh tại Việt Nam, kế nhiệm Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli. ■

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Giêsu, nghĩa là trong phục vụ khiêm hạ. Ai trong chúng ta cũng có chút ít quyền hành, cũng là người đứng đầu một tập thể nhỏ nhỏ. Ước gì chúng ta không để mình bị hư hỏng vì quyền hành, nhưng biết dùng quyền hành để đem lại hạnh phúc cho tha nhân.

CÁU NGUYỆN

Lạy Chúa,
xin ban cho chúng con ánh sáng đức tin để nhận ra Chúa hôm nay và hằng ngày,
nơi khuôn mặt khốn khổ của tất cả những người bị thử thách: những kẻ đói, không chỉ vì thiếu của ăn,
nhưng vì thiếu Lời Chúa;
những kẻ khát, không chỉ vì thiếu nước,
nhưng còn vì thiếu bình an, sự thật, công bằng và tình thương;
những kẻ vô gia cư,
không chỉ tìm kiếm một mái nhà,
nhưng còn tìm một con tim hiểu biết, yêu thương;
những kẻ bệnh hoạn và hấp hối,
không chỉ trong thân xác,
nhưng còn trong tinh thần nữa,
bằng cách thực thi lời hy vọng này: “Điều mà người làm cho người bé mọn nhất trong anh em là làm cho chính Ta”. ■

(Thánh Têrêxa Calcutta)

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Học viện Công giáo Việt Nam khai giảng...

đem và vô ích ấy, để sau này tất cả những lời nói, những bài viết của chúng ta sẽ được thấm hương thơm tình yêu của Chúa Giêsu trên thánh giá, truyền đạt ơn cứu độ của ngài cho nhân loại”.

Sau bài giảng, Ban Giáo sư đã long trọng tuyên xưng đức tin bằng chính lời kinh Tin Kính và tuyên hứa sẽ luôn giữ gìn, giảng dạy, lưu truyền đức tin Công giáo tông truyền.

Thánh lễ kết thúc lúc 11g00. Sau đó, quý Đức cha, quý giáo sư trong Ban giảng huấn, quý khách và sinh viên các khóa cùng chia sẻ niềm vui ngày khai giảng trong bữa ăn Agape tại tiền đường hội trường của Trung tâm Mục vụ. ■

Công bố danh sách tham dự viên Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ

Vị Tổng trưởng trình viên là Đức hồng y Sergio da Rocha, Tổng giám mục Brasilia và cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil. Ngài có nhiệm vụ giới thiệu các vấn đề của Thượng Hội đồng Giám mục trước khi các nghị phụ lên tiếng. Sau đó, Đức hồng y sẽ đúc kết các bài phát biểu và xác định các vấn đề cần được đào sâu trong các nhóm nhỏ.

Hai Giám mục Việt Nam đại diện Hội đồng Giám mục

Trong số các nghị phụ, có các vị thủ lãnh 15 Giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương, sau đó là các đại biểu do các Hội đồng Giám mục bầu lên và được Đức Thánh Cha phê chuẩn: Hội đồng Giám mục ít người thì được 1 đại biểu, đông hơn thì được hai đại biểu, như trường hợp Việt Nam với Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Giám mục phụ tá giáo phận Vinh, và Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám quản Tông Tòa Tổng giáo phận Sài Gòn. Hội đồng Giám mục nào đông hơn nữa thì được 3 đại biểu như Philippines, và Hội đồng Giám mục nào có hơn 100 thành viên thì được 4 đại biểu.

Các Bề trên tổng quyền và nghị phụ do Đức Thánh Cha bổ nhiệm

Tiếp đến có 10 nghị phụ do Liên hiệp các Bề trên Tổng quyền dòng nam bầu lên, trong số này có các Bề trên Tổng quyền dòng Tên, Don Bosco, Đa Minh, Phanxicô Viện Tu, Dòng Chúa Cứu Thế, Dòng Xitô... Sau đó là 16 vị đứng đầu các cơ quan trung ương Tòa Thánh.

Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm thêm 39 nghị phụ, trong đó có 16 Hồng y, kể cả Đức hồng y người Lào Louis Marie Ling, Đại diện Tông tòa Viên Chăn; 13 giám mục và 10 linh mục.

Các dự thánh viên và chuyên viên

Trong danh sách có 50 dự thánh viên nam nữ, có một người Việt Nam là anh Giuse Cao Hữu Minh Trí, thuộc ban mục vụ giới trẻ Công giáo tại Sài Gòn, và dẫn thân trong giới doanh nhân.

Sau cùng có các chuyên gia, cộng tác viên của hai linh mục Tổng thư ký đặc biệt của khóa họp này, các linh mục chủng sinh phụ giúp Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, 4 linh mục cố vấn. ■

Đức hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn huấn đức tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, cơ sở Thần học

Lúc 18g15, ngày 17/9/2018, Đức hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đã đến huấn đức tại Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, cơ sở thần học.

Trong tâm tình của những người con, đầu giờ huấn đức, một thầy đại diện cho các anh em nói lên tâm tình tạ ơn và cảm ơn Đức hồng y về sự hiện của ngài.

Mở đầu bài chia sẻ, Đức hồng y đã nhấn mạnh với các chủng sinh về câu khẩu hiệu của năm học: “*Hãy vào cửa hẹp*”. Ngài mời gọi anh em hãy mạnh dạn và can đảm để đi vào cửa hẹp, đồng thời cũng chỉ ra những thách đố hiện tại của Giáo hội hoàn vũ và mời gọi chủng sinh hãy hiệp thông, cầu nguyện cho Giáo hội.

Đức hồng y nêu lên vấn đề lạm dụng tình dục và những thách đố nặng nề nhất trong Giáo hội về nạn “*giáo sĩ trị*”, ảnh hưởng rất lớn trên đời sống Giáo hội, khiến nhiều tín hữu mất niềm tin. Ngài cũng chỉ ra những điểm tích cực, như hình ảnh “*một cây cỏ thụ trong rừng đổ, gây âm vang cả khu rừng, nhưng bên cạnh đó cũng còn có biết bao cây khác vẫn đang đứng vững thì ta lại không để ý tới*”. Hình ảnh đó gợi lên rất nhiều những

Phát biểu của Ngoại trưởng Tòa Thánh về vũ khí hạt nhân

đến độ đặt xuống hàng thứ yếu các ưu tiên đích thực của nhân loại đang đau khổ như cuộc chiến chống nghèo đói, thăng tiến hòa bình, thực hiện những dự án giáo dục, môi sinh và y tế, cũng như sự phát triển các quyền con người”.

Cần một nền luân lý đạo đức mới

Và Đức TGM Gallagher kết luận rằng: “*Tòa Thánh nhắc nhở về nhu cầu cấp thiết cần có một nền luân lý đạo đức mới mẻ trên hoàn cầu về trách nhiệm, tình liên đới, an ninh trong tinh thần cộng tác, thay thế cho những lối tư duy cũ thường do tư lợi và sự nghi kỵ nhau hướng dẫn*. Chúng ta phải nhìn nhận rằng hòa bình và an ninh của chúng ta, xét cho cùng, là điều lệ thuộc hòa bình và an ninh của tha nhân”. ■

(cath.ch 17-9-2018)

người vẫn đang âm thầm làm việc, bao nhiêu việc tốt Giáo hội đang làm. Nên chúng ta cũng phải có sự khiêm tốn nhìn ra điều tích cực đó”; như lời Đức Thánh Cha Phanxicô “*Giáo hội thương tích biết cảm thông với thế giới, không đặt mình là trung tâm, không che đậy... nhưng trao nó cho Người có thể chữa lành là Đức Giêsu Kitô*”.

Giáo hội đang trải qua những thách đố, khó khăn như vậy. Chúng ta chỉ biết cậy dựa vào lòng thương xót của Thiên Chúa, nói theo Đức Thánh Cha Phanxicô là phải biết “*cầu nguyện và sám hối*” để cầu xin lòng tha thứ của Thiên Chúa. Đó là những phương thế tuyệt hảo mà Chúa đã ban cho chúng ta.

Kết thúc bài nói chuyện, Đức hồng y Phêrô nói các chủng sinh phải biết cầu xin Chúa giữ gìn. Nếu ai sa ngã, hãy chạy đến với Chúa để được đứng lên. Người chủng sinh hãy tận dụng thời gian huấn luyện, để hoàn thiện bản thân ngày một nên tốt hơn.

Sáng hôm sau, ngày 18/9/2018, lúc 5g15, Đức hồng y đã chủ sự Thánh lễ cầu nguyện cho Chủng viện. Cùng hiệp dâng Thánh lễ với ngài có Đức cha Giám đốc Laurensô Chu Văn Minh, quý cha giáo đang dạy tại Đại chủng viện và anh em chủng sinh khoa Thần học.

Trong bài chia sẻ, Đức hồng y đã gọi lại khung cảnh thành Naim của Tin Mừng thánh Luca. Nơi đây, Thiên Chúa đã biểu lộ lòng thương xót của Ngài qua Đức Giêsu. Ngài ra lệnh cho xác chết trỗi dậy. Uy quyền sức mạnh đó chỉ có nơi Đức Giêsu vì Ngài là Thiên Chúa, ngoài Ngài ra không ai có thể làm được điều đó. Đức hồng y nhấn mạnh: “*Thánh Luca muốn nói với mỗi người chúng ta, hãy đến với Chúa Giêsu, tin Chúa Giêsu vì Ngài là Đấng giàu lòng thương xót*. Ngài đã quên lòng khi đứng trước những đau khổ tội lỗi của con người, nhất là cái chết của chàng thanh niên trẻ. Vì thế, Ngài sẽ chạnh lòng thương xót mỗi người chúng ta là những người yếu đuối và tội lỗi”.

Cuối bài chia sẻ, Đức hồng y mời gọi mỗi người hãy luôn tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa với tất cả sự tín thác, niềm vui và bình an, như một hứng khởi cho năm học mới này. ■